

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NÚA NGAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2024-2025

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước hướng tới chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, chào mừng Đại hội Đảng, mừng Đảng, mừng xuân. Hôm nay, ngày 16/01/2025 Trường Tiểu học xã Núa Ngam long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Đây là dịp quan trọng để các em thiếu nhi ôn lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đồng thời cũng là cơ hội để tuyên dương những bông hoa tươi thắm nhất trong “vườn hoa Cháu ngoan Bác Hồ” của Liên đội. Với sự cố gắng không ngừng, các bạn nhỏ của trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần khẳng định phong trào thi đua “Học tốt – Rèn luyện tốt” tại trường.



Đội Nghi lễ thực hiện chào cờ theo nghi thức Đội

Mở đầu đại hội là phần văn nghệ đặc sắc với những bài hát, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, và lòng biết ơn đối với Bác Hồ vĩ đại. Sau đó, các đại biểu cùng toàn thể thầy cô và học sinh đã được tham gia phút sinh hoạt truyền thống vô cùng xúc động và tự hào.



Hình ảnh phút sinh hoạt truyền thống

Những năm qua, các em học sinh của trường Tiểu học xã Núa Ngam luôn không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Có hàng nghìn bông hoa điểm tốt, nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu, học sinh xuất sắc, nhiều em tham gia các cuộc thi giao lưu cấp huyện, các cuộc thi trên mạng Internet đều nhận được nhiều giải cao ở các cấp huyện, tỉnh... Phong trào "Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", "Nghìn việc tốt, triệu niềm vui", "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn đến trường"... được đông đảo thiếu nhi hưởng ứng, tại Đại hội đã được nghe báo công về các phong trào thi đua và thành tích nổi bật mà Liên đội Trường Tiểu học xã Núa Ngam đã đạt được trong những năm vừa qua.



Em Cao Thục Quyên – Đọc báo công dân Bác.

Đây cũng là dịp để biểu dương những tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, là cơ hội để thế hệ trẻ tri ân tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm của Bác Hồ kính yêu đối với thiếu niên, nhi đồng, đồng thời khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh trong học tập và rèn luyện. Với sự tham gia của các đại biểu và 35 gương mặt tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 401 học sinh của trường tiểu học xã Núa Ngam xứng đáng với danh hiệu cao quý “Cháu ngoan Bác Hồ”.



35 Đội viên, nhi đồng tiêu biểu, xuất sắc nhận giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp trường và nhận quà của Liên đội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Lò Văn Hội - Bí thư Đoàn thanh niên – Chủ tịch Hội đồng đội xã Núa Ngam, Đ/c Bùi Thị Thu Hằng - Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em đội viên, nhi đồng của điểm trường trung tâm.



Đ/c Bùi Thị Thu Hằng – HT nhà trường và Đ/c Lò Văn Hội Bí thư đoàn thanh niên- Chủ tịch HĐĐ xã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các em đội viên, nhi đồng tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Lò Văn Hội và đồng chí Bùi Thị Thu Hằng biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua. Mong thời gian tới, các cháu tiếp tục phát huy thành tích, thi đua học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào Đội; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, làm nhiều việc tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.



Hình ảnh Đ/c Lò Văn Hội, Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã lựa chọn được 2 gương mặt xuất sắc đại diện cho 401 học sinh của trường đi dự đại hội cấp huyện diễn ra vào tháng 3 tới đó là: Em Cao Thục Quyên – dân tộc Lào – Chi đội trưởng chi đội 5a1 và em Toán Ngọc Thái Bình Dương – dân tộc Hà Nhì – Chi đội trưởng chi đội 4a1.



Hình ảnh 2 gương mặt tiêu biểu được bầu chọn đi dự đại hội cấp trên

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của Liên đội Trường Tiểu học xã Núa Ngam đã khép lại, nhưng dư âm của niềm vui, niềm tự hào vẫn còn mãi. Tin rằng, những tấm gương được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để tất cả các bạn học sinh cùng nhau cố gắng, xứng đáng là những Cháu ngoan Bác Hồ!